

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

SPRC – ชัวร์ๆ ก็รอจังหวะ (ตลาดก็ด้วย)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว... พอมาถึงชั่วโมงนี้ เห็นเมมก็คงต้องกล่าวไว้เหมือนเดิมนะครับ

ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ใน LIVE อยู่บ่อย ๆ ครั้งนั้นแหละครับ คือในเรื่องของรูปแบบการแก่งตัวของ ตลาด หรือ SET Index ที่หลาย ๆ ท่าน อาจจะต้องคำถามกับตัวเองขึ้นมาบ้างแล้ว... รับเลยดีไหม 1600+/- เนี่ย หรือ จะรอจังหวะอีกซักหน่อย เพื่อลงแรง ๆ หรือลงลึก ๆ แล้วหาจังหวะสวน... ซึ่งถ้าจะให้ตอบกันจริงๆ ก็ต้องแบ่งนะ หมายถึงว่า แบ่งเป็นกลุ่มว่า จะเล่นแบบไหน เล่นสั้น เล่นรอบ หรือ เน้นไปทางลงทุน แล้วดีไม่ดี แต่ละอย่าง ก็อาจจะมีแยกย่อยไปอีกก็ได้ ถ้าจะให้อธิบายอย่างละเอียดเลยนั้น อาจจะมีเนื้อหาไม่พอวันเดียว ทางที่ดี ก็น่าจะ ต้องไปตามกันเน ใน LIVE นั้นแหละครับ ได้เนื้อได้น้ำหน่อย... หรือ ทางที่ดีกว่านั้นอีก ก็เอาที่ตัวท่านเองเลย ท่านต้องรู้ตัวท่านเองดีอยู่แล้วว่า เป็นนักลงทุนแบบไหน รับความเสี่ยงได้ระดับไหน ต้องรู้ด้วยว่า ตรงไหน เสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยอะไรแค่นั้นพอ... หรือถ้าจะให้เห็นเมม เกริ่นๆ พอเป็นแนวทางซักหน่อยก็ได้ ซึ่งก็หวังว่าแต่ละท่านคงจะจำเรื่องของ Up Trend Line ที่เราเคยมีมานานมาแล้ว เส้นหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวโน้มใหญ่ แล้วไม่นานมานี้ เราก็ได้เส้น Up Trend Line เพิ่มขึ้นอีกเส้นหนึ่ง... และเห็นเมมก็ได้อีกแล้วแล้ว ถ้าจะไปทางไหนอย่างไร การแก่งตัว จะต้องยังอิงกับ Up Trend Line นั้นแหละครับ โดยตอนนี้ เราได้เห็นว่ามีการ ลงมาต่ำกว่า Up Trend Line เส้นที่ 2 แล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมี เส้นที่ 2 นี้ เห็นเมมได้บอกไว้แล้วว่า เอาการมาไว้เพื่ออะไร... แปลว่า ถ้าระดับ 1600+/- หรือ แถวๆ 1580+/- ก็คงแค่เล่นสั้นๆ ก่อน หรือเปล่า

ดูตามเกม... จะว่าไป การจะย่อ ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเก็บยาวๆ เหมือนกันนะ ถ้าไม่ย่อจน

ถึงเข้าขั้นยุบ... หรือ ถ้าเกิดมีการเปิดเกมขึ้นอย่างเดี๋ยวนั้น ก็อาจจะต้องเรียกว่า ต้องไล่ตามน้ำกันหน่อยแล้วละ

แนวรับ : ... 11.0-10.5 หรือลงต่ำมาก ๆ หน่อย ห้ามหลุด 10.0

เป้าหมาย : ... 11.50 หากยืนได้ตลอด แนวโน้ม น่าสนใจ ลุ้น 13.0

Price Chart...(SPRC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPRC... ด้วยภาพของโครงสร้างใหญ่ๆ หากมีการยืนระดับ 11.50 ได้อย่างมั่นคงแล้วนั้น จะดูว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆ ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็น่าหวัง ลุ้นได้ถึงระดับ 13.0 ได้ แต่ด้วยโครงสร้างแล้วนั้น การจะขึ้นยาวๆ ถึงระดับ 16.0-17.0 หรือ ลุ้น High เดิม ที่ 18+/- นั้น ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน... ส่วนการจะย่อ เพราะถือว่าตอนนี้ กำลังทดสอบแนวต้าน 11.5 การย่อใดๆ ถ้าจะมี ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 10.00 จะดูดีกว่า แม้ว่าก่อนอ้อมตัวอย่างที่กล่าวนั้น จะยังไม่หลุด Trend ก็ตาม แต่อาจจะถือว่า เริ่มเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีนัก เราจึงให้แค่แค่อ้อย่างถึงขั้นยุบ เป็นพอ... ดูจังหวะครับ แล้วแต่ว่าใครเป็นนักลงทุนแบบไหนด้วย ก็เล่นตามนั้น